

# ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศทางด้านการ ดนตรีของผู้ทรงเป็นอัครดุริยศิลป์ บอกล่าผ่าน นิทรรศการล้ำค่า เพลิดเปลิบกับบทเพลงพระราช นิพนธ์จากศิลปินชื่อดัง

กรุงเทพฯ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - - มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เชิญชวนชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมสำนึกในพระเกียรติคุณผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่มีพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศทางด้านการดนตรี ผ่านการจัดงานโครงการ “บทเพลงแห่งแผ่นดิน” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “อัครดุริยศิลป์ราชสุดดี ๘๔ พรรษา” กับกิจกรรมต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ได้จัดขึ้น อาทิ การเชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ เครื่องดนตรีหรือวัตถุทรงคุณค่าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งหาชมได้ยาก และเปลิดเปลิบไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินและนักดนตรีชื่อดังร่วมกับวงเฉลิมราชย์ ด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ทั้ง ๙ จังหวัดทั่วประเทศ



นายหน้ บวรณสมภพ กรรมการมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ กล่าวว่า “มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นมูลนิธิ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานหอสมุดดนตรีฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับเพลงไทยทุกประเภทสำหรับการศึกษาค้นคว้า และวิจัยในอนาคต โดยสามารถให้บริการการสืบค้นที่ทันสมัย รวดเร็ว และถูกต้องด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้ใช้บริการ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่มีพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศทางด้านการดนตรี เสริมสร้างเกียรติภูมิของประเทศไทยในฐานะที่เป็นอารยชาติอันรุ่งเรืองด้วยมรดกวัฒนธรรมสืบทอดมาช้านาน ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปกรรมของชาติด้านวิชาการดนตรีของไทยประเภทต่างๆ

การจัดโครงการ “บทเพลงแห่งแผ่นดิน” เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ “อัครดุริยศิลป์นราษสูดี ๘๔ พรรษา” ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม 2 ส่วน ในส่วนแรกคือ นิทรรศการเคลื่อนที่หมุนเวียนเกี่ยวกับ “เพลงพระราชนิพนธ์” ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตามสถานที่สำคัญทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบการตกแต่งที่ทันสมัย เป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางการดนตรีของพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัว และบทเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมการจัดแสดงเครื่องดนตรีหรือวัตถุทรงคุณค่าในพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวฯ ที่หาชมได้ยาก ส่วนที่สองคือ การแสดงมินิคอนเสิร์ตสัญจร โดยวงดนตรีเฉลิมราชย์ ร่วมกับศิลปินท้องถิ่นชื่อดังของแต่ละจังหวัด ทั้ง ๘ จังหวัดทั่วประเทศ”